

ประเด็นข้อมูลจุดเด่นของ ศพก.ดีเด่น
(ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)

ประเด็น	รายละเอียด
1. ประวัติและความเป็นมา	<p>ชื่อ - สกุล ของเกษตรกรต้นแบบ : นางทองเม็ด พรหมพิทักษ์</p> <p>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี นางทองเม็ด พรหมพิทักษ์ เป็นเกษตรกรต้นแบบ</p> <p>แนวคิด/วิสัยทัศน์ของเกษตรกรต้นแบบ “ปรัชญาชีวิต อ아서รักถิ่น”</p> <p>ออมดิน – ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี</p> <p>ออมน้ำ – ชุดสระหัวไร่ปลายนา</p> <p>ออมทรัพยากรธรรมชาติ – ปลูกต้นไม้ทดแทน</p> <p>ออมเงิน – รู้ร้บู้จ่าย</p> <p>ออมน้ำใจ – ช่วยเหลือพึ่งพากันและกัน</p> <p>ออมความรัก – ให้กับครอบครัวและชุมชน</p> <p>ฐานเรียนรู้ของ ศพก. อำเภอไพศาลี เป็นฐานเรียนรู้ที่ใช้ของจริง สามารถฝึกปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ มีจำนวน ๔ ฐานเรียนรู้ ดังนี้</p> <p style="padding-left: 40px;">ฐานเรียนรู้ที่ ๑ การผลิตข้าวและการแปรรูป</p> <p style="padding-left: 40px;">ฐานเรียนรู้ที่ ๒ การใช้ชีวภัณฑ์และการบริหารจัดการศัตรูพืช</p> <p style="padding-left: 40px;">ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารจัดการดินและปุ๋ย</p> <p style="padding-left: 40px;">ฐานเรียนรู้ที่ ๔ การทำบัญชีฟาร์ม/ครัวเรือน</p> <p>ศพก.อำเภอไพศาลี จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้</p> <p style="padding-left: 40px;">๑) การลดต้นทุนการผลิตข้าว</p> <p style="padding-left: 40px;">๒) การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปผลผลิตข้าว</p> <p>โดยมีเนื้อหาวิชาตรงกับหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของชุมชน มีวิธีการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้ง จัดทำแผนการเรียนรู้/แผนอบรม</p> <p>หลักสูตรหลัก : การลดต้นทุนการผลิตข้าว การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปผลผลิตข้าว ได้แก่</p> <p style="padding-left: 40px;">๑) เรื่อง การผลิตข้าวปลอดสารพิษ ช่วงระยะเวลาการเรียนรู้ พฤษภาคม - พฤศจิกายน</p> <p style="padding-left: 40px;">๒) เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ ช่วงระยะเวลาการเรียนรู้ เมษายน - กันยายน</p> <p style="padding-left: 40px;">๓) เรื่อง การทำสารไล่แมลง ช่วงระยะเวลาการเรียนรู้ เมษายน - กันยายน</p> <p style="padding-left: 40px;">๔) เรื่อง การแปรรูปผลผลิตข้าว ช่วงระยะเวลาการเรียนรู้ พฤศจิกายน - เมษายน</p> <p>หลักสูตรบังคับ : เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p style="padding-left: 40px;">๑) เรื่อง การเลี้ยงปลาและกบ</p> <p style="padding-left: 40px;">๒) เรื่อง การเลี้ยงไก่และเป็ด</p> <p style="padding-left: 40px;">๓) เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว</p>

	<p>หลักสูตรเสริม : บัญชีต้นทุนอาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ</p> <p>๑) เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน</p> <p>๒) เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การทำไข่เค็มใบเตย การทำ น้ำพริก การทำไม้กวาด</p>
<p>2. ความสำเร็จตามเป้าหมายของ ศพก.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประสบความสำเร็จด้านใดบ้าง - ปี ๒๕๕๕ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า เป็นบุคคลที่ประพฤติและบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมาโดยตลอด “คนดี เมืองไพศาลี” - ปี ๒๕๕๕ ได้รับรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ผู้นำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น จังหวัดนครสวรรค์ - ปี ๒๕๕๖ ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า เป็นผู้สืบสาน สร้างสรรค์ และทำหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา - ปี ๒๕๕๖ ได้รับรางวัล เกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด สาขาบัญชีฟาร์ม - ปี ๒๕๕๙ ได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็น อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับอำเภอ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน - ปี ๒๕๕๙ ประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลที่ ๒ - ปี ๒๕๖๐ ได้รับประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า เป็นครูบัญชีต้นแบบ ผู้ปิดทองหลังพระ - ปี ๒๕๖๒ ได้รับประกาศเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า เป็นผู้ทำการค้าออนไลน์ ดีเด่น ระดับกศน. อำเภอ - ปี ๒๕๖๕ ได้รับประกาศเกียรติคุณ หมอদিনอาสาประจำหมู่บ้าน - ปี ๒๕๖๕ ประกวดศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับภาคเหนือตอนล่าง <p>การบริหารจัดการ ศพก.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน/กลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรมีการดำเนินงานแบบกลุ่มและมีการบริหารจัดการไร่กันอย่างมีประสิทธิภาพ - เป็นแหล่งเรียนรู้การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ - เป็นแหล่งเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
<p>3. ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ</p>	<p>- ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน ศพก.อำเภอไพศาลี ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ โดยดำเนินงานร่วมกันกับ คณะกรรมการ ศพก. ศูนย์เครือข่าย ศพก.อำเภอไพศาลี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ เพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า</p>
<p>4. แผนการพัฒนา ศพก. ในอนาคต</p>	<p>เกษตรกรต้นแบบ ร่วมกับ คณะกรรมการ ศพก. อำเภอไพศาลี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี ได้ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของศพก.อำเภอไพศาลี กำหนดเป้าหมาย ประเด็นการพัฒนาตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ โดยเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับศูนย์เครือข่าย ศพก. ของอำเภอไพศาลี พัฒนาสมาชิก ศพก.ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบเพื่อพัฒนาไปสู่ Smart Farmer และขยายผลสู่เกษตรกรใกล้เคียงชุมชน รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่</p>